



คำกล่าวนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการการจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุณฑริก ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ เทศบาลตำบลบุณฑริก ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลบุณฑริกที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุณฑริกมาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ เทศบาลตำบลตำบลบุณฑริก ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบุณฑริก และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุณฑริก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุณฑริก ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เทศบาลตำบลบุณฑริก จักได้นำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นี้ไปปฏิบัติเพื่อความ สุข และสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบุณฑริก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น

อนุมัติ

(นายวรพจน์ บุตรมาตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก



คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบุญทวีกร จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุญทวีกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุญทวีกร ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลบุญทวีกร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำกล่าวนำ	
คำนำ	
ส่วนที่ 1	
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2-4
1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	5
1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	5-6
หลักการและเหตุผล	6
ส่วนที่ 2	7
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น /กิจกรรมและงบประมาณ (ผด 01)	7-10
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น /กิจกรรมและงบประมาณ (ผด 02)	11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการบริหารงานทั่วไป	12-16
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17-20
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา	21-25
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข	26-27
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์	28
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา	
วัฒนธรรมและนันทนาการ	30-33
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร	34
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานพาณิชย์	35
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	36-40
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)	41
ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	42
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	43-44
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	45

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	46
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา	47
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	48
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	49
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	50
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	51
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	52
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	53
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	54
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน	55-57
ส่วนที่ 3	58
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	59-61

.....

ภาคผนวก

